

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ครั้งที่ 8/2556  
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556  
ณ ห้องประชุม 1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

---

**ผู้มาประชุม**

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา เพชรานนท์	คณบดี	ประธาน
2. นายวีรฐ ลาโชโรจน์	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
3. นายธรรมวัฒน์ อินทจักร	รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตั้งสกุล	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี หวัง	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชค ภูประเสริฐ	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคำสมุทร	หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ วีระทวีมาศ	กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ	
9. นายธันฐกรณ์ พงศ์พิมล	กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ	
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโทอรุณ ชมาฤกษ์	กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ	
11. นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร	กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ	
12. นายวิทยากร ดวงแก้ว	กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ	
13. นางอโนชา นนทคุปต์	เลขานุการคณะ	

**ผู้ไม่มาประชุม**

1. นางสาวรุ่งจิต จารุพงษ์ทวีช	กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ (ติตราชการ)
2. นายสัการ ราชีสุทธิ์	กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ (ติตราชการ)

**เริ่มประชุมเวลา** 13.30 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1** **รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556**

**มติ** ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข ดังนี้

- หน้า 1 ผู้ไม่มาประชุม บรรทัดที่ 1 ข้อความ “ไปราชการ” ให้แก้ไขเป็น “ติตราชการ”
- หน้า 2 วาระที่ 2.2 บรรทัดที่ 5 ข้อความ “เพื่อที่จะไม่มีการเสนอขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมอีกในโอกาสต่อไป” ให้แก้ไขเป็น “เพื่อที่จะไม่ต้องมีการขอขยายระยะเวลาซ้ำอีก”
- หน้า 4 วาระที่ 3.5 บรรทัดที่ 2 ข้อความ “อุสาหกรรม” ให้แก้ไขเป็น “อุตสาหกรรม”

- หน้า 5 บรรทัดที่ 11 “ข้อความ “ขอให้ให้นักศึกษานำผลงานที่ได้จากการไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าว” ให้แก้ไขเป็น “ขอให้ให้นักศึกษานำผลงานที่ได้จากการไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้รวมทั้งผลงานจากกิจกรรม workshop ที่จะจัดให้มีขึ้น ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเดือนสิงหาคม 2556 และ workshop ที่จะจัดให้มีขึ้น ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามความร่วมมือระหว่างคณะ กับ University of Seville ประเทศสเปน และ University of Shiga of Prefecture ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนกันยายน 2556”

หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

## **ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง**

### **2.1 เสนอชื่อเพื่อรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ วีระทวีมาศ แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการประจำคณะในการประชุมครั้งที่แล้ว มีมติให้เสนอชื่อ หลวงพ่อวิริยงค์ สิริธโร เพื่อรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ นั้น เนื่องจากได้ตรวจสอบประวัติการปฏิบัติงานเพื่อสังคม และประวัติการรับรางวัลจากสถาบันต่างๆ ของหลวงพ่อวิริยงค์ สิริธโร แล้ว พบว่าท่านเคยได้รับรางวัลระดับนานาชาติที่สูงกว่ารางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพนี้แล้ว ดังนั้น จึงเห็นสมควรงดการเสนอชื่อ หลวงพ่อวิริยงค์ สิริธโร ในการรับรางวัลดังกล่าว

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

### **2.2 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์**

ประธาน แจ้งว่า ตามที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 1703-1704, 2156-2159 และ 2161 คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้เสนอคณะกรรมการประจำคณะในการประชุมครั้งที่แล้ว เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 5 ราย เพื่อให้ได้รับการบรรจุจากทางมหาวิทยาลัย นั้น ทางคณะได้เสนอผลการคัดเลือกตามที่คณะกรรมการประจำคณะได้มีมติเห็นชอบแล้วนั้น ไปยังมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ได้รับแจ้งตอบจากกองการเจ้าหน้าที่ว่า ในจำนวนรายชื่อที่เสนอดังกล่าว มีผู้ขาดคุณสมบัติ จำนวน 3 ราย เนื่องจากไม่มีผลทดสอบทักษะภาษาอังกฤษจากสถาบันตามที่ประกาศรับสมัครกำหนด ประกอบด้วย นางสาวเกศินี ศรีสองเมือง, นายชิงชัย ศิริธร และนายฐานันดร ศรีธงชัย ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่จึงประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพียง 2 รายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทางคณะเห็นว่า สำหรับราย นายฐานันดร ศรีธงชัย นั้น แม้จะไม่มีผลคะแนนการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้ตามที่ประกาศรับสมัครกำหนด แต่เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ The University of Nottingham ประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ และติดอันดับสูงสุดในร้อยละ 1 ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดทั่วโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ The QS World University Rankings ประกอบกับมีผลคะแนนทดสอบทักษะภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา อยู่ในระดับ PASS with DISTINCTION (ร้อยละ 71) จาก Center for English Language Education ของ The University of Nottingham ซึ่งคณะฯ เห็นว่าสามารถใช้ในการเทียบเคียงกับคุณสมบัติเรื่องคะแนนผลทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครได้ และนอกจากนี้ จากผลการศึกษาของบุคคลดังกล่าวในระดับปริญญาตรี ซึ่งได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และในระดับปริญญาโทได้รับระดับผลการศึกษาระดับดีเยี่ยม นับเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า เป็นผู้ที่มีศักยภาพมากเพียงพอในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและสามารถสำเร็จการศึกษา

ตามระยะเวลาที่กำหนดได้ ดังนั้น ทางคณะจึงเห็นสมควรที่จะเสนอขอให้มหาวิทยาลัยยกเว้นคุณสมบัติ โดยไม่ต้องมีผลทดสอบทักษะภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นอีก สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศรายนี้

ส่วนราย นางสาวเกศินี ศรีสองเมือง และ นายชิงชัย ศิริธร นั้น ทางสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมไม่ประสงค์ขออุทธรณ์ผลการคัดเลือกดังกล่าว โดยจะขอเปิดดำเนินการคัดเลือกเอง แล้วเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ ก่อนเสนอขออนุมัติต่อทางมหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 4 อัตรา ต่อไป จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามที่เสนอ

## **2.3 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์**

ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการประจำคณะในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา นั้น บัดนี้ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้ว ทางคณะจึงจะจัดทำ (ร่าง) ประกาศระดับคณะ กำหนดแนวปฏิบัติการใช้เงินกองทุนฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ต่อไป

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

## **ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

### **3.1 รับรองการเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 และ 2556**

หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า มีนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน 3 ราย ได้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ปลาย และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 ซึ่งงานบริการการศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติ หนี้นี้ลีนกับทางคณะและมหาวิทยาลัย และตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ – สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางสำนักบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

#### **ประจำปีภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555**

ลำดับที่	รหัสประจำตัว	ชื่อ - สกุล	GPA
1	523200178-3	นายอุเทน เต็มสายทอง	2.91

#### **ประจำปีภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555**

ลำดับที่	รหัสประจำตัว	ชื่อ - สกุล	GPA
1	513200306-9	นายวโรตม วัฒนกุล	2.08

#### **ประจำปีภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556**

ลำดับที่	รหัสประจำตัว	ชื่อ - สกุล	GPA
1	523200156-3	นางสาวสุพรรณิ บุพผา	2.77

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้การรับรองการเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง 3 รายดังกล่าว ตามที่เสนอ

### **3.2 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร**

หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการวิชาการคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ขอให้แต่ละหลักสูตรฯ กลับไปพิจารณาทบทวนและเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ของแต่ละหลักสูตรฯ ใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด ซึ่งหลังจากที่หลักสูตรต่างๆ ได้เสนอรายชื่อแล้ว คณะกรรมการวิชาการคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 จึงมีมติเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ของหลักสูตรต่างๆ ซึ่งจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายชื่อตามที่เสนอ

### **3.3 ขอความเห็นชอบการสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ**

ประธาน แจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธา กองสาสนะ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการมรดกสถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2556 มีกำหนด 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ได้เสนอขอความเห็นชอบในการสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556 (รอบที่ 2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต เพิ่มเติมจากทุนการศึกษาที่ได้รับอยู่ปัจจุบันซึ่งไม่เพียงพอ และหน่วยงานเจ้าของทุนไม่สามารถอนุมัติค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้ตามวงเงินที่จ่ายจริงได้ ทั้งนี้ ทุนการศึกษาที่ได้รับสำหรับเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต คือ 165,000 บาท/ปีการศึกษา รวมตลอดหลักสูตรจะได้รับเป็นเงิน 495,000 บาท แต่มีค่าใช้จ่ายจริงสำหรับเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต เป็นเงิน 646,900 บาท ดังนั้น จึงมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ต้องการการสนับสนุนอีกเป็นเงิน 151,900 บาท จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้บุคคลดังกล่าวสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556 (รอบที่ 2) ได้ตามที่เสนอ และขอให้การเจ้าหน้าที่คณะประชาสัมพันธ์บุคลากรสายผู้สอนให้ทราบว่า มีทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดให้บุคลากรสายผู้สอนสมัครขอรับทุนได้ ดังกล่าวด้วย

### **3.4 ข้าราชการขอโอนย้ายกลับมารับราชการในสังกัดคณะ**

ประธาน แจ้งว่า ทางคณะได้รับหนังสือจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาริน บุญญาพิสุทธิพงศ์ ข้าราชการในสังกัดคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แจ้งว่ามีความประสงค์จะขอโอนย้ายกลับมารับราชการในสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นสังกัดหน่วยงานเดิม ด้วยเหตุผลความจำเป็นทางครอบครัว ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม และเพื่อกลับมาเป็นกำลังสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานด้านบริหาร และงานบริการวิชาการของหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งตนได้มีส่วนร่วมในการร่างและก่อตั้งหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และรวมถึงหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขอเปิดหลักสูตรด้วย อนึ่ง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมได้เสนอเหตุผลเพิ่มเติมต่อคณะ เพื่อสนับสนุนการรับโอนบุคคลดังกล่าวกลับมารับราชการในสังกัดคณะด้วย ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้รับโอนข้าราชการรายนี้ กลับมารับราชการในสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตามที่เสนอ

### **3.5 การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานในโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2557**

ประธาน แจ้งว่า ทางคณะได้รับหนังสือจาก The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience of Thailand (IAESTE Thailand) ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2491 ณ Imperial College กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 88 ประเทศ เพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้ฝึกงานด้านเทคนิค ด้วยการทำงานจริง ในหน่วยงานภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ในนานาอารยประเทศทั่วโลก ซึ่งสำหรับการเป็นสมาชิกของประเทศไทยนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกในนามประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2521 โดยจัดตั้งเป็นโครงการใช้ชื่อว่า โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience of Thailand หรือ IAESTE Thailand) ซึ่งมีหน้าที่หลักคือ จัดหาสถานที่ฝึกงานภายในประเทศให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ในระดับอุดมศึกษา (ชั้นปีที่ 3-4 หรือ ปริญญาโท-เอก) ในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, เกษตรกรรม, วิทยาศาสตร์, ศิลปศาสตร์ประยุกต์ (สถาปัตยกรรม และการจัดรูปแบบและการพิมพ์) และอื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาไทยระดับดังกล่าวของมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกและมีคุณสมบัติเหมาะสม ได้มีโอกาสเดินทางไปฝึกงานในต่างประเทศ เป็นการแลกเปลี่ยน ในอัตราส่วน 1 : 1 ซึ่งเรียกความร่วมมือดังกล่าวว่า “ทุนฝึกงาน (Offer)”

ในการนี้ IAESTE Thailand ได้ขอความอนุเคราะห์มายังคณะฯ ในการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงาน ประจำปี 2557 เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน หรือมอบทุนให้แก่นักศึกษาตามโครงการดังกล่าว โดยมี 3 วิธีการสนับสนุนให้เลือกพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้รับนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 1 คน เข้าฝึกงานที่คณะเป็นเวลา 4 เดือน (1 ภาคการศึกษา) โดยสนับสนุนทุนเป็นเงิน 12,000 บาท ต่อเดือน (เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงแก่นักศึกษา เป็นเงิน 11,000 บาท และสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่ IAESTE Thailand เป็นเงิน 1,000 บาท) โดยให้ IAESTE Thailand เป็นผู้จัดหาที่พักแก่นักศึกษา และนักศึกษารับผิดชอบจ่ายค่าที่พักเอง ส่วนการกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะรับเข้าฝึกงานและการกำหนดรายละเอียดของการฝึกงานนั้น ขอให้หลักสูตรต่างๆ พิจารณาเสนอต่อคณะ และขอให้ทางคณะจัดงบประมาณปีงบประมาณ 2557 สำหรับสนับสนุนโครงการนี้ เป็นเงิน 48,000 บาท ต่อไปด้วย

## **ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

### **4.1 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557**

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานความก้าวหน้าของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557 ว่า ตามที่คณะกรรมการประจำคณะได้เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ในเบื้องต้น และผู้บริหารคณะร่วมกับประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ได้พิจารณาโครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว และได้สรุปโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2557 แล้ว นั้น เพื่อเป็นการผลักดันให้แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถบรรลุตามยุทธศาสตร์ของคณะต่อไปได้ ดังนั้น ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะจึงได้จัดประชุมบุคลากรสายผู้สอนเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 เพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว และแนวทางการมอบหมายภาระงานและการคิดภาระงานแก่บุคลากรสายผู้สอน รวมทั้งการมอบหมายให้หลักสูตรต่างๆ เสนอข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557 ต่อคณะ ภายในกลางเดือนกันยายน 2556 ด้วยแล้ว

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

#### **4.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา**

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำคณาจารย์ จำนวน 9 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตร และงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 โดยมี หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์, ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับและถ่ายทอดความรู้

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

#### **4.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเข้าศึกษาดูงานและปรึกษาโครงการความร่วมมือ**

นายชวลูฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้นำคณาจารย์ จำนวน 6 ท่าน เข้าศึกษาดูงานและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยอื่นในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านการออกแบบ เช่น คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น ในกรณีนี้ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งร่วมให้การต้อนรับด้วย ได้เชิญให้หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ : เอกภาพในความหลากหลาย” ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2556 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้วย และอาจถือโอกาสนี้ทำพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือการเป็นเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ในงานดังกล่าวด้วย

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

#### **4.4 โครงการจัดตั้งคณะออกแบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น**

ประธาน แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 มีมติเห็นชอบให้บรรจุโครงการจัดตั้งคณะออกแบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) แล้ว โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เช่น ด้านอัตรากำลัง งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นต้น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะต้องเตรียมปรับแผนที่เกี่ยวข้องด้วย หากสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมแยกออกตัวออกไปแล้ว เนื่องจากจะได้รับผลกระทบด้านต่างๆ เช่น โครงสร้างการบริหารจัดการ งบประมาณสนับสนุน อัตรากำลัง เป็นต้น

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

#### **4.5 การรับคนพิการเข้าปฏิบัติงาน**

ประธาน แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกคนะรับคนพิการเข้าปฏิบัติงาน สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ซึ่งได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐที่มีผู้ปฏิบัติงาน 100 คนขึ้นไป ต้องรับคนพิการเข้าปฏิบัติงาน 1 คน หรือหากไม่รับเข้าปฏิบัติงาน ก็อาจให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน หรือฝึกงานให้กับคนพิการแทนก็ได้ ซึ่งคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการที่ออกโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผู้ปฏิบัติงานประมาณ 8 พันกว่าคน จึงจำเป็นต้องรับคนพิการเข้าปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่า 80 คน โดยมหาวิทยาลัยมีผู้พิการหรือผู้ป่วยทุพพลภาพที่มีชื่อปฏิบัติงานอยู่บ้าง แต่อาจไม่ได้จดทะเบียนเป็นคนพิการไว้ ซึ่งควรมีการสำรวจและแนะนำให้ไปจดทะเบียนต่อไป ดังนั้น จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบนโยบายนี้ของมหาวิทยาลัย และทางคณะอาจจำเป็นต้องรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานในโอกาสต่อไปด้วย

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

#### **4.6 หลักสูตรใหม่ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 11**

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่ทางคณะได้เสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร ไว้ในแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้แก่

1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน (หลักสูตรภาษาไทย การจัดการศึกษาภาคปกติ)
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (หลักสูตรภาษาไทย การจัดการศึกษาภาคปกติ)

นั้น คณะกรรมการวางแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ โดยขอให้ทางคณะเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดหลักสูตรต่อไปด้วย

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

#### **4.7 การเปิดรับนักศึกษา และการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ วีระทวีมาศ สรุปลงสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการประสานงานการปฏิบัติตามนโยบายด้านบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. บัณฑิตวิทยาลัยจะปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุกหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ซึ่งกลุ่มสาขาวิชาของคณะอาจต้องปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาขึ้นด้วยตามนโยบายดังกล่าว
2. ขอให้ทุกคณะเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักศึกษานานาชาติ
3. ในการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น คณะสามารถเปิดรับได้ตลอดปีการศึกษา ซึ่งสามารถเริ่มดำเนินการได้เลย
4. ให้คณะสามารถเสนอขอรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ โดยต้องมีคุณสมบัติและผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด
5. ขอให้ทุกคณะลดจำนวนรับนักศึกษาตามแผน ข.ลง โดยให้ปรับไปรับนักศึกษาตามแผน ก. แทนให้มากขึ้น เพื่อสนับสนุนนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ และมีมติ ดังนี้

1. ขอให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประสานงานกับงานบริการการศึกษา เพื่อปรับปรุงปฏิทินการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อไปด้วย
2. ควรมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ สำหรับการเปิดรับนักศึกษานานาชาติ และการลดจำนวนรับนักศึกษาตามแผน ข.ลง ซึ่งหากได้มีการทบทวนแล้วและคณะเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเปิดรับนักศึกษาตามแผน ข.หรือไม่อย่างไร ทางคณะก็จะมีคำอธิบายที่สามารถชี้แจงต่อมหาวิทยาลัยได้

#### **4.8 นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น**

ประธาน แจ้งว่า ทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และนโยบายด้านการผลิตบัณฑิต และสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย โดยร่างประกาศฉบับนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีแล้ว ซึ่งมีตัวอย่างสาระสำคัญในร่างประกาศดังกล่าว เช่น

1. ทุกหลักสูตรต้องมีรายวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต (ปัจจุบันหลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีรายวิชาภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต)
2. ทุกหลักสูตรต้องจัดให้มีชาวต่างประเทศหรือชาวไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดีเป็นผู้สอนหรือผู้ช่วยสอนประจำ อย่างน้อยปีละ 1 คน
3. ทุกหลักสูตรต้องจัดให้มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (Medium of Instruction) ในทุกภาคการศึกษาตามแผนการศึกษา โดยมีรูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามเป้าหมายการดำเนินการ ดังนี้
  - 3.1 จัดหลักสูตรอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 45 ชั่วโมง ในปีการศึกษา 2557
  - 3.2 จัดหลักสูตรอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 90 ชั่วโมง ในปีการศึกษา 2559
4. นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ให้ต้องเข้ารับการทดสอบหรือประเมินสมรรถนะทางภาษาอังกฤษก่อนการสำเร็จการศึกษา ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5. ให้คณะจัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง มีผู้ให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณบดีว่า ในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ทางมหาวิทยาลัยอาจคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีขึ้นไป เพื่อไม่เป็นภาระการแก้ไขปัญหาเมื่อเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว

ทั้งนี้ สำหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นั้น จะขอให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ศึกษาข้อมูลคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะฯ ของผู้ผ่านการคัดเลือก 2-3 ปีย้อนหลัง และจะขอให้หลักสูตรระดับปริญญาตรีพิจารณาว่าจะสอนวิชาใดในชั้นปีที่ 3 เป็นภาษาอังกฤษ ต่อไปด้วย

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะขอให้ทางคณะพิจารณาการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมด้วย

#### **ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ**

##### **5.1 สรุปสาระสำคัญจากการประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย**



รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้แทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งติดราชการอื่นขณะพิจารณาวาระนี้ ว่า รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งได้ไปปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดี ในการเข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ได้จัดทำรายงานสรุปผลการประชุมดังกล่าวมาให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งระบุว่ามีความสำคัญที่คณะฯ ต้องติดตามและส่งนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วม 3 กิจกรรม ดังนี้

1. ให้ความร่วมมือสนับสนุนการให้ความรู้ด้านการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ในการเรียนการสอนสถาปัตยกรรม ซึ่งอาจเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรหรือให้บูรณาการอยู่ในระบบการเรียนการสอนวิชาสตูดิโอการออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อให้ นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญ (หมายเหตุ : นายกสภาคณบดีนิสิตสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้เสนอประเด็นนี้)

2. กิจกรรม วัฒนธรรมศึกษาสถาปัตยกรรม สีน้ สามเชียง ซึ่งผู้รับผิดชอบคือมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกิจกรรม Workshop การเขียนสีน้ำสถาปัตยกรรม ในเมือง 3 เชียง ได้แก่ เชียงแสน เชียงตุง (สหภาพเมียนมาร์) ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2556 และ เชียงทอง (หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) ระหว่างเดือน ธันวาคม 2556 โดยขอให้แต่ละสถาบันส่งตัวแทนเข้าร่วม เป็นอาจารย์ 1 คน และนักศึกษา 2 คน ผู้เข้าร่วมอาจไม่ซ้ำกันได้ เนื่องจากมีกิจกรรมสองช่วง ทั้งนี้ ขอให้คัดผู้ที่มีฝีมือพอสมควร เนื่องจากผลงานที่เสร็จแล้วจะนำไปจัดนิทรรศการ ทำหนังสือรวมเล่ม ผลงาน และมีการประมุขภาพเขียนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะและคืนรายได้บางส่วนให้กับสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยด้วย

3. กิจกรรม ค่ายอาสาสร้างห้องเรียนเพื่อน้อง ซึ่งผู้รับผิดชอบคือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา พื้นที่ออกค่ายอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 14-20 ตุลาคม 2556 และร่วมลงมือสร้างและมีกิจกรรมกลุ่มที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน การก่อสร้างจะร่วมมือกับชมรมค่ายอาสา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จภายหลังจากกิจกรรมการออกค่ายร่วมระหว่างสถาบันแล้วด้วย ทั้งนี้ขอให้แต่ละสถาบันส่งนักศึกษาเข้าร่วม 1-2 คน

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ และมีมติ ดังนี้

1. มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์ ชาญนวงศ์ คัดเลือกนักศึกษาของคณะไปเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 โดยขอให้เสนอโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะฯ ด้วย
2. มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ 3 ให้นักศึกษาทราบหากประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมให้ข้อสังเกตว่า ระยะเวลาของกิจกรรมอาจไม่สะดวกนักที่นักศึกษาของคณะ จะเดินทางไปเข้าร่วม เนื่องจากอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างการศึกษาต้นและการเปิดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556

## **5.2 สรุปรายรับ-รายจ่าย บัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์**

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สรุปรายรับ-รายจ่ายบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนในปีงบประมาณ 2551 จนถึงปัจจุบัน ปีงบประมาณ 2556 แทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการซึ่งติดราชการอื่น ให้ที่ประชุมทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

## **5.3 แผนงบประมาณและโครงการ ฝ่ายวิชาการ ปีงบประมาณ 2557**

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ท้าหรือว่า เนื่องจากฝ่ายวิชาการคณะฯ จะได้รับจัดสรรงบประมาณและมีโครงการซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบจำนวนมาก โดยที่ยังไม่มีการกำหนดให้ชัดเจนว่า กิจกรรมภายใต้โครงการต่างๆ นั้น จะดำเนินการโดย

หลักสูตรใด ซึ่งจะได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินเท่าใด จึงควรกำหนดกรอบให้ชัดเจน รวมทั้งงบประมาณที่จะจัดสรรให้กับงานประจำภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายวิชาการคณะฯ ด้วย

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ทางคณะอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเสนอโครงการให้ครบจากทุกหลักสูตร หลังจากนั้นจะมีการพิจารณาว่า กิจกรรมใดหลักสูตรใดจะแยกจัดหรือจะรวมจัดอย่างไร ซึ่งทางคณะจำเป็นต้องให้เขียนโครงการเพื่อที่จะมีการกำหนดเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนตั้งแต่ต้น ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารจัดการโครงการให้ได้ตามเป้าหมายและแผนต่อไป

ประธาน แจ้งเพิ่มเติมว่า ในส่วนของงบประมาณสำหรับงานประจำของฝ่ายวิชาการนั้น ขอให้ทางฝ่ายฯ พิจารณาว่าจะมีงานประจำใดบ้างที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 2557 โดยบางงานประจำอาจเป็นงานตามยุทธศาสตร์คณะด้วย ซึ่งควรหมายเหตุไว้ และสำหรับกิจกรรมระดับหลักสูตรที่มีการระบุตัวเลขงบประมาณไว้คร่าวๆ แล้วนั้น เป็นเพียงการกำหนดกรอบแบบหลวมๆ ไว้ก่อน ซึ่งภายในหลักสูตรจะต้องไปพิจารณากันก่อน แล้วเสนอโครงการต่อคณะ ทั้งนี้ หลังจากการเสนอโครงการโดยหลักสูตรต่างๆ แล้ว ผู้บริหารคณะจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยบางโครงการอาจบูรณาการดำเนินการร่วมกันมากกว่าหนึ่งหลักสูตรก็ได้

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

#### **5.4 ขอใช้สถานที่และขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบงานศิลปะ**

หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า นิติสาร a day ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะจัดโครงการประกวดออกแบบงานศิลปะ ประเภทศิลปะการจัดวาง (Installation art) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม THAILAND GREEN WATCH ในวันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 13.00 – 15.00 น. จึงขอความอนุเคราะห์ขอใช้ห้องประชุมของคณะในการจัดกิจกรรมดังกล่าว และขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 300 คน จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าเนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งสถานที่ของทางคณะไม่อาจรองรับได้ จึงเห็นควรเสนอแนะให้ขอความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยแทน

#### **5.5 การเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน “สถาปนิกอีสาน’56”**

นายชลุดดี พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า กรรมการสถาปนิกอีสาน และบริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้กำหนดจัดงาน “สถาปนิกอีสาน’56” ภายใต้แนวคิด “สองฝั่งโขง : Wisdom” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ การจัดแสดงผลผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรม การส่งเสริมวงการสถาปัตยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการผลักดันเศรษฐกิจเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า .จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ ทางผู้จัดได้จัดพื้นที่ขนาด 3 x 3 เมตร สำหรับให้ทางคณะนำผลงานไปจัดแสดงด้วย

หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า ได้ประสานงานกับประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์แล้ว จะนำผลงาน Vernadoc ไปร่วมจัดแสดง โดยใช้พื้นที่ส่วนกลางของกรรมการสถาปนิกอีสาน

นายธันฐกรณ์ พงศ์พิมล นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งเพิ่มเติมว่า งานดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้สถาปนิกสามารถนำผลงานทางวิชาชีพไปจัดแสดงด้วยได้ โดยให้สมัครไปยังผู้จัดงาน อนึ่ง นอกจากนี้ กรรมการสถาปนิกอีสานมีกำหนดที่จะเดินทางไปจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2556 ด้วย ซึ่งหากคณาจารย์ท่านใดประสงค์จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว ขอให้แจ้งสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อประสานงานกับผู้สนับสนุนการเดินทางต่อไป

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประสานงานการนำผลงาน Vernadoc และผลงานจากสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ไปร่วมจัดแสดงในงาน “สถาปนิกอีสาน’56” ด้วย

## 5.6 ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย Internet

รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่หน่วยงานต่างๆ ในคณะไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่าย Internet ได้ หรือระบบทำงานช้ามาก ซึ่งหลังจากตรวจสอบแล้ว พบว่าสาเหตุเกิดจากการกระทำของนักศึกษา บริเวณชั้น 3 ของอาคารสตูดิโอ (AR 03) ดังนี้

1. นักศึกษาได้ทำการเชื่อมต่อสาย LAN จากห้องสโมสรนักศึกษาไปยังอาคารสตูดิโอ ชั้น 3 โดยผลการ ทำให้เกิดปัญหาการรบกวนกันของระบบ จึงทำให้ระบบเครือข่าย Internet ใช้งานไม่ได้
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษานำมาใช้ มีโปรแกรมรบกวนระบบเครือข่าย ซึ่งเกิดจากการไม่ลงโปรแกรมป้องกันไวรัส
3. มีปริมาณการใช้งานจำนวนมาก ซึ่งอาจเกิดจากการใช้งานข้อมูล เช่น ดูวีดีโอ เล่นเกมออนไลน์ หรือโหลดบทหนัง เป็นต้น

ดังนั้น ทางคณะจึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแล้ว ดังนี้

1. ปลดสัญญาณระบบเครือข่าย Internet อาคารสตูดิโอ ชั้น 3 ทั้งหมด จนกว่าจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ WIFI ที่ป้องกันการตัดแปลงโดยผลการ
2. ติดตั้งอุปกรณ์สวิตช์ SWITCH BOARD ในสโมสรนักศึกษา
3. เพิ่มการตรวจตราการใช้ และการปิด-เปิดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารสตูดิโอ ชั้น 1-3 โดยสำหรับห้องที่ไม่มีการอนุญาตให้ใช้ จะทำการปิดล็อกห้องหลังเวลาวิชาการ
4. หากตรวจพบว่า มีนักศึกษาพยายามต่อสัญญาณระบบเครือข่าย Internet โดยผลการอีก ทางคณะจะดำเนินการลงโทษทางวินัยและตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการป้องกันปัญหาในระยะยาว นั้น ทางคณะจะดำเนินการแยกวงระบบเครือข่าย เป็น 2 วง คือ วงที่ใช้สำหรับการปฏิบัติราชการของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและความเสียหายต่อระบบได้ และวงที่ใช้เป็นการทั่วไปสำหรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา นอกจากนี้ จะทบทวนและร่างประกาศหลักเกณฑ์การใช้ห้องและสตูดิโอของนักศึกษาใหม่ด้วย

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

## 5.7 การจัดซื้อจัดจ้างรถตู้

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอความคิดเห็นว่า หากเปรียบเทียบระหว่างการจัดซื้อรถตู้เป็นของตนเอง กับการจ้างบริการเป็นรายครั้ง การจ้างบริการจะประหยัดงบประมาณมากกว่า เนื่องจากไม่ต้องซ่อมบำรุงและดูแลรักษาในระยะยาว แต่ทั้งนี้ในการจ้างบริการรถตู้ นั้น ทางมหาวิทยาลัยขอให้ใช้บริการจากผู้รับจ้างที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นผู้รับจ้างที่มีการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพนี้โดยตรง และการชำระค่าบริการสามารถชำระผ่านทางมหาวิทยาลัยซึ่งจะทำให้คณะไม่ต้องยุ่งยากกับกระบวนการหักภาษี ณ ที่จ่ายเอง หรือหากจะจ้างบริการจากผู้รับจ้างรายอื่น จะต้องตรวจสอบด้วยว่าเป็นผู้รับจ้างที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพนี้โดยตรง ซึ่งมีการจดทะเบียนเป็นรถรับจ้างสาธารณะหรือไม่ด้วย

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ ขอให้แจ้งบุคลากรคณะซึ่งจะใช้บริการรถตู้รับจ้าง ให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้า มิฉะนั้นอาจไม่สามารถจ้างรถตู้รับจ้างซึ่งจดทะเบียนเป็นรถรับจ้างสาธารณะ ได้ทันตามกำหนดการเดินทาง และอาจทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ในครั้งนั้นได้

### 5.8 การปรับปรุงห้องน้ำคณะ

นายธันฐกรณ์ พงศ์พิมล นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งว่า ในโอกาสมหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 50 ปี ในปีหน้า สมาคมศิษย์เก่าสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีมีส่วนร่วมดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำให้แก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยจะประสานงานกับผู้สนับสนุนเอกชน เพื่อให้การสนับสนุนค่าวัสดุก่อสร้างบางรายการให้แก่คณะด้วย

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

**เลิกประชุมเวลา** 16.00 น.

(นางอโนชา นนทคุปต์)

เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ

นางอโนชา นนทคุปต์

นางกาญจนา จันทร์สมบัติ

นางสาววิไล โพธิ์เต็ม

ผู้จัดบันทึกการประชุม